



คณะกรรมการการพัฒนากิจการเมือง การสื่อสารมวลชน  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการการพัฒนากิจการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอแจ้งผลการประชุม ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ถนนสามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้แทนเครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช - พัทลุง เพื่อขอให้มีการทบทวนโครงการอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้แทนกรมชลประทาน และผู้แทนเครือข่ายเครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช - พัทลุง เข้าร่วมประชุม

ผู้แทนเครือข่ายเครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช - พัทลุง ได้ให้ข้อมูลปัญหาจากการดำเนินโครงการของกรมชลประทาน ในประเด็นการบริหารจัดการระบบชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และใกล้เคียง โครงการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง การให้ข้อมูลความคุ้มค่าของโครงการ และไม่มี การสำรวจข้อมูลความต้องการระบบน้ำของประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการน้ำเป็นการทำลายระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยไม่มีการให้ข้อมูลการเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงขอให้มีการชะลอหรือทบทวนโครงการ

ผู้แทนกรมชลประทาน ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อการดำเนินโครงการอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเป็นการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเป็นโครงการซึ่งไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน Environmental Impact Assessment Report (EIA) หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพราะได้รับการยกเว้น นอกจากนี้ เป็นการดำเนินโครงการตามมติของคณะรัฐมนตรี ต้องดำเนินการตามงบประมาณประจำปีที่ได้รับการจัดสรรผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ เพื่อชดเชยยาลำคลองป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการให้ความเห็นว่าสิ่งสำคัญในการดำเนินโครงการคือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับรู้ การเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ การเร่งรัดจ่ายค่าเวนคืนที่ดิน เป็นต้น คณะกรรมการต้องการทราบประเด็นข้อตกลงของคณะกรรมการทั้งสามฝ่ายซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาการ กรมชลประทาน และผู้แทนภาคประชาชนว่ามีประเด็นใดบ้าง ทั้งนี้มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเมื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและมีการอนุมัติผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ แล้ว จะไม่มีการระงับหรือชะลอโครงการซึ่งคณะกรรมการจะได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการดังกล่าวต่อไป

คณะกรรมการการพัฒนากิจการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โทรศัพท์ ๐ ๒ ๒๔๔ ๒๖๔๐ - ๑ โทรสาร ๐ ๒ ๒๔๔ ๒๖๔๒